



Phạm Lục 03 - Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022 (Khối 7,8,9)
YÊN THỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẮT BUỘC

- Thời lượng: 18 tiết/9 tháng/ 35 tuần (Học kỳ I: 10 tiết, học kỳ II: 08 tiết)

1. Lớp 7

TT	Số tiết	Nội dung/Chủ đề/ Chủ điểm	Yêu cầu cần đạt	Sử dụng TBDH	Hình thức tổ chức HD	Hướng dẫn thực hiện	Ghi chú
1	2	Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường - Tiết 1: Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học - Tiết 2: Tìm hiểu về truyền thống nhà trường	- Học sinh hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện. Biết lựa chọn những người có năng lực, nhiệt tình có trách nhiệm, tôn trọng, ủng hộ cán bộ lớp hoạt động. Nắm được nội qui, nhiệm vụ năm học .. - Biết được những truyền thống cơ bản của nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đó. Xác định được trách nhiệm trong phát huy truyền thống nhà trường, xây dựng kế hoạch học tập và hoạt động của các cá nhân và lớp.	Máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...	Hoạt động theo lớp: - Thảo luận, trao đổi, lập kế hoạch phân đấu trong năm học... - Thảo luận, trao đổi, tổ chức thi giữa các tổ.	- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 9. - HD theo TKB buổi chiều. Giáo viên xây dựng Kế hoạch bài dạy...	- Tích hợp kiến thức về ATGT; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội...
2	2	Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi - Tiết 1: Tìm hiểu thư Bác Hồ... - Tiết 2: Lễ giao ước thi đua giữa các tập thể lớp và cá nhân ...	- Học sinh hiểu được những nội dung chính trong thư Bác Hồ gửi HS ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam tháng 9/1945. Xác định trách nhiệm học tập đúng đắn, rèn ý thức tổ chức kỷ luật, tính chăm chỉ sáng tạo trong học tập; phê phán biểu hiện sai trái ... - Nhận thức được ý nghĩa của lễ đăng ký tuần học tốt; tích cực hưởng ứng lễ đăng ký thi đua. Tự giác rèn luyện, giúp đỡ nhau thực hiện các chỉ tiêu đã đăng ký.	Thư Bác Hồ gửi HS năm 1945 và 1968; Máy máy chiếu, loa Phiếu đăng kí thi đua	- Hoạt động toàn trường: + Trao đổi, tìm hiểu nội dung thư của Bác ... + Phát động thi đua. Giao lưu văn nghệ. - Có kế hoạch kèm theo.	- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 10, từ 14h00-15h30 - GVCN khởi 9 xây dựng Kế hoạch hoạt động; khởi lớp khác phối hợp thực hiện	- GD tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu; học tập làm theo TT, ĐĐ, HCM

3	<p>Chủ điểm tháng 11: Tôn sư trọng đạo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiết 1: Lễ dâng kí tuần học tốt với Chủ điểm “Hoa điểm mười dâng thầy cô” - Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 	<p>Máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận, trao đổi, lập kế hoạch của cá nhân, tập thể trong đợt thi đua - Biểu diễn văn nghệ 	<p>Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 11.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HD theo buổi Giáo viên xây dựng Kế hoạch bài dạy... 	<p>Tích hợp truyền thông, chống bạo lực học đường; tuyên truyền về pháp luật VN.</p>
4	<p>Chủ điểm tháng 12: Uống nước nhớ nguồn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiết 1: Tổ chức hội vui học tập. - Tiết 2: Tìm hiểu về những người con anh hùng của quê hương đất nước. 	<p>Máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hái hoa dân chủ trả lời câu hỏi, giải đố các hiện tượng tự nhiên và xã hội. - Trao đổi, thảo luận; biểu diễn văn nghệ. 	<p>Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HD theo buổi Giáo viên xây dựng Kế hoạch bài dạy... 	<p>Tuyên truyền ý thức chủ quyền của VN; tuyên truyền về khu di tích danh thắng Yên Tử.</p>
5	<p>Chủ điểm tháng 1: Mừng Đảng, mừng xuân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiết 1: Tìm hiểu những nét đổi thay 	<p>Máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, bảng</p>	<p>Hoạt động tập thể trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hái hoa dân chủ trả lời câu 	<p>Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 01, từ 14h00-15h30</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân công: 	<p>Tuyên truyền di tích, danh thắng Yên Tử;</p>

		<p>của quê hương.</p> <p>- Tiết 2: Thi tìm hiểu về truyền thống văn hóa của địa phương, quê hương.</p>	<p>lịch sử ở địa phương. Có tình cảm tự hào, thái độ trân trọng giữ gìn với các di tích, danh thắng ở địa phương; quảng bá, tuyên truyền về giá trị khu di tích danh thắng Yên Tử với bạn bè trong nước và quốc tế.</p> <p>- Giáo dục lòng yêu nước; có ý thức thực hiện lối sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc.</p>	<p>biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>hội, giải đố ...</p> <p>- Biểu diễn văn nghệ.</p> <p>- Tổ chức hoạt động thi giữa các đội...</p>	<p>+ GVCN khởi 8 xây dựng Kế hoạch hoạt động.</p> <p>+ Các khối lớp khác phối hợp thực hiện</p>	<p>bộ "Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh QN"</p>
6	2	<p>Chủ điểm tháng 2: Mừng Đảng, mừng xuân</p> <p>- Tiết 1: Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.</p> <p>- Tiết 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện "Trường xanh, sạch, đẹp".</p>	<p>- HS hiểu được vai trò và công ơn của Đảng CSVN đối với quê hương đất nước; nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập, các mốc lớn và sự kiện lịch sử truyền thống về vang của Đảng. Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp, thái độ tự tin, lạc quan, ...</p> <p>- HS có các kĩ năng lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch khoa học, đạt hiệu quả; có thái độ nghiêm túc, có ý quyết tâm phấn đấu tiến bộ. Xác định được trách nhiệm của mỗi cá nhân học sinh trong phong trào xây dựng "Trường xanh, sạch, đẹp".</p>	<p>Máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <p>- Sinh hoạt văn nghệ; tổ chức hái hoa dân chủ trả lời câu hỏi về Đảng...</p> <p>- Trao đổi, thảo luận; lập kế hoạch thực hiện của lớp, tổ, cá nhân.</p>	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 02.</p> <p>- HD theo buổi TKB Giáo viên dựm Kế bài hoạch dạy...</p>	<p>Tuyên truyền di tích, danh thắng Yên Tử; bộ "Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh QN"</p>
7	2	<p>Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên Đoàn</p> <p>- Tiết 1: Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3.</p> <p>- Tiết 2: Tìm hiểu về truyền thống của Đoàn.</p>	<p>- Hiểu được ý nghĩa ngày 8/3, ngày 26/3. Ca hát mừng mẹ, mừng cô thể hiện sự biết ơn, lòng kính trọng với bà với mẹ, với cô giáo.</p> <p>- Hiểu mục đích, nhiệm vụ truyền thống về vang của Đoàn; tự hào, tin tưởng và có ý thức phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCSHCM. Biết tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 và các hoạt động tập thể khác. Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp; biết được nhiều bài hát ca ngợi Đoàn; biểu diễn dưới nhiều hình thức.</p>	<p>Máy tính, máy chiếu, loa</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <p>- Tọa đàm, thảo luận;</p> <p>- Lập kế hoạch hoạt động, phân đấu vươn lên đứng trong hàng ngũ của Đoàn</p>	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 3.</p> <p>- HD theo buổi Giáo viên xây Kế bài hoạch dạy...</p>	

8	2	<p>Chủ điểm tháng 4: Hòa bình hữu nghị</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiết 1: Thi tìm hiểu về các di sản văn hóa trong nước và trên thế giới. Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày chiến thắng 30-4. 	<p>- Học sinh hiểu về các di sản văn hóa trong nước và trên thế giới; xác định trách nhiệm của người HS trong việc bảo vệ các di sản, di tích lịch sử; có thái độ tích cực trong việc góp phần bảo vệ các di sản, di tích lịch sử của địa phương, của đất nước</p> <p>- Tìm hiểu về những đổi thay, vẻ đẹp của quê hương đất nước sau 46 thống nhất; ý nghĩa to lớn của ngày 30/4 - Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước....</p>	<p>Máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>- Hoạt động tập thể toàn trường: + Thi tiếp sức đồng đội. + Thi giải câu đố, tình huống ứng xử... + Văn nghệ, trò chơi dân gian...</p>	<p>- Tích hợp nội dung của Luật hàng hải Việt Nam; di sản văn hóa; giáo dục quyền trẻ em.</p>
9	2	<p>Chủ điểm tháng 5: Bác Hồ kính yêu</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiết 1: Thảo luận chủ đề "Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ". Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày 19-5 	<p>- Hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ trong công cuộc cách mạng của dân tộc, về tình cảm của Bác đối với thiếu nhi. Có thái độ kính trọng và biết ơn công lao của Bác; ghi nhớ những lời Bác Hồ dạy; tích cực học tập và rèn luyện. Xác định trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần thực hiện lời di chúc của Bác Hồ.</p> <p>- Học sinh kể chuyện, ca hát, đọc thơ về Bác Hồ để bổ sung cho vốn hiểu biết của chính mình; rèn luyện kỹ năng tham gia hoạt động văn nghệ, khả năng tự tin, kỹ năng giao tiếp, hợp tác.</p>	<p>Máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo khối lớp: Tọa đàm, thảo luận trình bày, ...</p>	<p>Tích hợp giáo dục: Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh; phòng chống TN/TT, đuối nước; BLHD</p>
10	2	<p>Tháng 6,7,8: Hè vui, khỏe và bổ ích</p> <p>Hoạt động vui chơi giải trí tại cộng đồng; thể dục thể thao; văn nghệ; tham quan, du lịch; nhân đạo, từ thiện..</p>	<p>- HS vui chơi lành mạnh để chuẩn bị bước vào năm học mới.</p> <p>- Ôn tập kiến thức trong năm; phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử, ...</p> <p>- Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, ý thức công dân thông qua những sinh hoạt tập thể (vui chơi hè) tại địa phương.</p>	<p>Trái nghiệm trong hè</p>	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 5. - HĐ theo buổi Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch dạy...</p>	

2. Lớp 8

TT	Số tiết	Nội dung/Chủ đề/ Chủ điểm	Yêu cầu cần đạt	Sử dụng TBDH	Hình thức tổ chức hoạt động	Hướng dẫn thực hiện	Ghi chú
1	2	<p>Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiết 1: Trao đổi về nhiệm vụ của người học sinh lớp 8 - Tiết 2: Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của lớp, của trường 	<ul style="list-style-type: none"> - Học sinh hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện. Biết lựa chọn những người có năng lực, nhiệt tình có trách nhiệm và tôn trọng, ủng hộ cán bộ lớp hoạt động. Nắm được nội qui, nhiệm vụ năm học ... - Biết được những truyền thống cơ bản của nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đó. Xác định được trách nhiệm của HS trong phát huy truyền thống nhà trường; có trách nhiệm xây dựng kế hoạch học tập và hoạt động của các cá nhân và lớp. 	<p>Máy chiếu, bảng hình, tranh ảnh, băng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận, trao đổi, lập KH phân đấu trong năm học... - Thảo luận, trao đổi, tổ chức thi giữa các tổ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 9. - HĐ theo TKB buổi chiều. Giáo viên chủ nhiệm xây dựng hoạch dạy... 	<ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp kiến thức về ATGT; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội...
2	2	<p>Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiết 1. Tìm hiểu thư Bác Hồ... - Tiết 2. Lễ giao ước thi đua giữa các tập thể lớp và cá nhân ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Học sinh hiểu được những nội dung chính trong thư Bác Hồ gửi HS ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam tháng 9/1945. Xác định trách nhiệm học tập đúng đắn, rèn lý thức tổ chức kỷ luật, tinh chăm chỉ sáng tạo trong học tập, đấu tranh phê phán những biểu hiện sai trái ... - Nhận thức được ý nghĩa của lễ đăng ký tuần học tốt; tích cực hưởng ứng lễ đăng ký thi đua. Hiểu thế nào là một tiết học tốt và những yêu cầu các em phải thực hiện trong tiết học đó. Tự giác rèn luyện, giúp đỡ nhau thực hiện các chi tiêu đã đăng ký. 	<p>Thư Bác Hồ gửi HS năm 1945 và 1968; Máy tính, máy chiếu, loa Phiếu kí thi đua</p>	<p>- Hoạt động tập thể toàn trường: + Trao đổi, tìm hiểu nội dung thư của Bác ... + Phát động thi đua. Giao lưu văn nghệ. - Có kế hoạch cụ thể kèm theo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 10, từ 14h00-15h30 - GVCN khối 9 xây dựng Kế hoạch hoạt động. Các lớp khác phối hợp thực hiện 	<ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp giáo dục tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu; học tập và làm theo TT, PC ĐĐ, PC HCM

3	<p>Chủ điểm tháng 11: Tôn sư trọng đạo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiết 1: Lễ dâng kí thi đua tuần học tốt - Tiết 2: Thảo luận chủ đề "Tinh nghĩa thầy trò". 	<p>- Học sinh nhận thức được ý nghĩa của lễ dâng kí tuần học tốt; có ý thức học tập hướng ứng lễ dâng kí tuần học tốt, đạt thành tích cao chào mừng ngày 20-11; xác định trách nhiệm, bổn phận của người học sinh; có thái độ biết ơn, kính trọng thầy cô; có ý thức rèn luyện hành vi và kỹ năng ứng xử có văn hoá trong giao tiếp.</p> <p>- Hiểu về truyền thống "Tôn sư trọng đạo"; có ý thức phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc; hiểu được công lao của các thầy giáo, cô giáo đối với sự trưởng thành của mỗi học sinh nói riêng và đối với sự phát triển của xã hội nói chung.</p>	<p>Máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận, trao đổi, lập kế hoạch phân đấu của cá nhân, tập thể trong đợt thi đua - Biểu diễn văn nghệ 	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 11.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐ theo buổi TKB Giáo viên chủ nhiệm xây dựng Kế hoạch dạy... 	<p>- GD xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tuyên truyền phòng, chống BLHD, về ngày PLVN.</p>
4	<p>Chủ điểm tháng 12: Uống nước nhớ nguồn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiết 1: Hội vui học tập. - Tiết 2: Thảo luận chủ đề "Học sinh THCS Yên Thanh phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, của dân tộc". 	<p>- Học sinh nắm vững kiến thức cơ bản của các môn học; biết vận dụng kiến thức cơ bản vào cuộc sống và biết giải thích các hiện tượng khoa học trong tự nhiên và trong xã hội; nắm được các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường biển và hải đảo Việt Nam.</p> <p>- Học sinh hiểu rõ truyền thống cách mạng của quê hương và ý nghĩa của truyền thống đó đối với sự phát triển của quê hương, gia đình và bản thân; tự hào về quê hương, biết ơn các thế hệ cha anh đã hi sinh để bảo vệ và xây dựng quê hương; có ý thức trong việc học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.</p>	<p>Máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hái hoa dân chủ trả lời câu hỏi, giải đáp các hiện tượng tự nhiên và xã hội. - Trao đổi, thảo luận; biểu diễn văn nghệ. 	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐ theo buổi TKB Giáo viên chủ nhiệm xây dựng Kế hoạch dạy... 	<p>- Tích hợp tuyên truyền ý thức về chủ quyền của Việt Nam; tuyên truyền về khu di tích danh thắng Yên Tử.</p>
5	<p>Chủ điểm tháng 1: Mừng Đảng, mừng xuân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiết 1: Sinh 	<p>- HS hiểu được vai trò và công ơn của Đảng CSVN đối với quê hương đất nước; nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập, các mốc lớn và sự kiện lịch sử truyền thống về vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.</p>	<p>Máy chiếu, băng hình, tranh</p>	<p>Hoạt động tập thể toàn trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hái hoa dân chủ trả lời câu 	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 01, từ 14h00-15h30</p>	<p>Tuyên truyền di tích, danh thắng</p>

	<p>hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân.</p> <p>- Tiết 2: Thi tìm hiểu truyền thống về vang của Đảng.</p>	<p>- Có tình cảm tự hào, thái độ trân trọng truyền thống cách mạng của dân tộc, những thành tựu mà Đảng đã đem lại cho đất nước; có ý thức thực hiện lối sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc. Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp, tự tin, lạc quan, ...</p>	<p>ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>hỏi, giải đố ...</p> <p>- Biểu diễn văn nghệ.</p> <p>- Tổ chức hoạt động thi giữa các đội...</p>	<p>- GVCN khởi 8 xây dựng Kế hoạch. Các khối lớp khác phối hợp thực hiện</p>	<p>Yên Tử; bộ "Quy tắc xử địa bàn tỉnh QN"</p>
6	<p>Chủ điểm tháng 2: Mừng Đảng, mừng xuân</p> <p>- Tiết 1. Thi viết về ca ngợi công ơn của Đảng và vẻ đẹp của quê hương.</p> <p>- Tiết 2. Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.</p>	<p>- HS hiểu được những nét cơ bản về truyền thống cách mạng và những đổi thay phát triển của quê hương đất nước, đặc biệt là phường Yên Thanh và thành phố Uông Bí. Hiểu về di sản thiên nhiên, văn hóa, di tích lịch sử ở địa phương. Có tình cảm tự hào, thái độ trân trọng giữ gìn với các di tích, danh thắng ở địa phương.</p> <p>- Nâng cao lòng yêu nước; có ý thức thực hiện lối sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc. Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp, tự tin, lạc quan, ...</p>	<p>Máy chiếu, bảng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <p>- Thi giữa các cá nhân, tổ; trao đổi, thảo luận, lập kế hoạch thực hiện giữ gìn, phát huy truyền thống, vẻ đẹp quê hương.</p> <p>- Sinh hoạt văn nghệ; tổ chức hái hoa dân chủ trả lời câu hỏi về Đảng...</p>	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 02.</p> <p>- HD theo TKB buổi chiều. Giáo viên xây dựng Kế hoạch dạy...</p>	
7	<p>Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên Đoàn</p> <p>- Tiết 1: Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.</p> <p>- Tiết 2: Diễn đàn "Tiến lên Đoàn viên".</p>	<p>- Hiểu mục đích, nhiệm vụ truyền thống và vang của Đoàn. Tự hào, tin tưởng và phấn đấu được đứng trong hàng ngũ Đoàn TNCS HCM. Phát huy khả năng chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3; phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp.</p> <p>- Nhận thức vai trò nhiệm vụ của Đoàn TNCSHCM và lí tưởng của người thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay; học tập rèn luyện tinh thần tiên phong của Đoàn.</p>	<p>Máy tính, máy chiếu, loa</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <p>- Tọa đàm, thảo luận;</p> <p>- Lập kế hoạch hoạt động, phân đấu vưon lên đứng trong hàng ngũ của Đoàn</p>	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 3.</p> <p>- HD theo TKB buổi chiều. Giáo viên xây dựng Kế hoạch dạy...</p>	

8	<p>Chủ điểm tháng 4: Hòa bình hữu nghị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiết 1: Hội vui học tập và thảo luận về mối quan tâm của chúng em - Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước và mừng ngày 30/4 	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao tinh thần học tập của mỗi học sinh để từ đó cùng cố kiến thức đã học tập, giành kết quả cao trong kỳ kiểm tra cuối năm. - Tìm hiểu cuộc sống của một số thiếu nhi của một số nước, học sinh biết hợp tác trên tinh thần đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, tôn trọng các giá trị dân tộc mình và các dân tộc khác; nhận thức được trách nhiệm của mỗi người phải vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị của các dân tộc trên thế giới. - Hiểu được ý nghĩa to lớn của ngày 30-4 Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và thông nhất đất nước... 	<p>Máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, băng biếu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động tập thể toàn trường: + Thi tiếp sức đồng đội. + Thi giải câu đố, tình huống ứng xử... + Văn nghệ, trò chơi dân gian.... 		<ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp giáo nội dung cơ bản của Luật hàng hải Việt Nam; di sản văn hóa; giáo dục về quyền trẻ em.
9	<p>Chủ điểm tháng 5: Bác Hồ kính yêu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiết 1: Thảo luận về trách nhiệm người đội viên thực hiện 5 điều Bác dạy. - Tiết 2: Văn nghệ chào mừng ngày 19/5 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ trong công cuộc cách mạng của dân tộc, về tình cảm của Bác đối với thiếu nhi. Có thái độ kính trọng và biết ơn công lao của Bác; ghi nhớ những lời Bác Hồ dạy; tích cực học tập và rèn luyện. Xác định trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần thực hiện lời di chúc của Bác Hồ. - Rèn khả năng văn nghệ, kỹ năng kể chuyện, ca hát, đọc thơ về Bác Hồ; khả năng tự tin, kỹ năng giao tiếp, hợp tác... 	<p>Máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, băng biếu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo khối lớp:</p> <p>Tọa đàm, thảo luận trình bày, ...</p>	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 5.</p> <p>- HĐ theo buổi chiều.</p> <p>GVCN xây dựng Kế hoạch bài dạy...</p>	<p>Giáo dục: Học tập và làm theo gương HCM; phòng chống TNNT, đuối nước; BLHĐ</p>
10	<p>Tháng 6,7,8: Hè vui, khỏe và bổ ích</p> <p>Hoạt động vui chơi giải trí tại cộng đồng; thể dục thể thao; văn nghệ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - HS vui chơi lành mạnh để chuẩn bị bước vào năm học mới. - Ôn tập kiến thức trong năm; phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử, ... - Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, ý thức công dân thông qua những sinh hoạt tập thể (vui chơi hè) tại địa phương. 		<p>Trải nghiệm trong hè</p>		

3. Lớp 9

TT	Số tiết	Nội dung/Chủ đề/ Chủ điểm	Yêu cầu cần đạt	Sử dụng TBDH	Hình thức tổ chức hoạt động	Hướng dẫn thực hiện	Ghi chú
1	2	<p>Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường</p> <p>- Tiết 1: Trao đổi về nhiệm vụ của người học sinh THCS</p> <p>- Tiết 2: Thi hát, viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.</p>	<p>- Học sinh hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện. Biết lựa chọn những người có năng lực, nhiệt tình có trách nhiệm và tôn trọng, ủng hộ cán bộ lớp hoạt động. Năm được nội qui, nhiệm vụ năm học ..</p> <p>- Biết được những truyền thống cơ bản của nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đó. Xác định được trách nhiệm của HS trong phát huy truyền thống nhà trường; có trách nhiệm xây dựng kế hoạch học tập và hoạt động của các cá nhân và lớp.</p>	<p>Máy chiếu, bảng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận, trao đổi, lập kế hoạch phân đấu trong năm học... - Thảo luận, trao đổi, tổ chức thi giữa các tổ. 	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 9.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐ theo TKB buổi chiều. Giáo viên dựng hoạch dạy... - Kế bài 	<ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp kiến thức về ATGT; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội...
2	2	<p>Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi</p> <p>- Tiết 1. Tìm hiểu thư Bác Hồ...</p> <p>- Tiết 2. Lễ đăng ký thi đua học tập tốt</p>	<p>- Học sinh hiểu được những nội dung chính trong thư Bác Hồ gửi HS ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam tháng 9/1945. Xác định trách nhiệm học tập đúng đắn, rèn lý thức tổ chức kỷ luật, tinh chăm chỉ sáng tạo trong học tập, đấu tranh phê phán những biểu hiện sai trái ...</p> <p>- Nhận thức được ý nghĩa của lễ đăng ký tuần học tốt; tích cực hưởng ứng lễ đăng ký thi đua. Hiểu thế nào là một tiết học tốt và những yêu cầu các em phải thực hiện trong tiết học đó. Tự giác rèn luyện, giúp đỡ nhau thực hiện các chỉ tiêu đã đăng ký.</p>	<p>Thư Bác Hồ gửi HS năm 1945 và 1968; Máy tính, máy chiếu, loa</p> <p>Phiếu đăng kí thi đua</p>	<p>- Hoạt động tập thể toàn trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Trao đổi, tìm hiểu nội dung thư của Bác ... + Phát động thi đua. Giao lưu văn nghệ. - Có kế hoạch cụ thể kèm theo. 	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 10, từ 14h00-15h30</p> <ul style="list-style-type: none"> - GVCN khối 9 xây dựng kế hoạch hoạt động. Các khối khác họp hiện 	<ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp GD tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu; học tập và làm theo TT, PC ĐĐ, PC HCM

3	<p>Chủ điểm tháng 11: Tôn sư trọng đạo</p> <p>- Tiết 1: Lễ dâng kí tuần học tốt với Chủ điểm "Hoa điểm mười dâng thầy cô"</p> <p>- Tiết 2: Tháo luận chủ đề "Tôn sư trọng đạo".</p>	<p>- Học sinh nhận thức được ý nghĩa của lễ dâng kí tuần học tốt; hưởng ứng lễ dâng kí tuần học tốt chào mừng ngày 20-11; xác định trách nhiệm, bổn phận của người học sinh; có thái độ biết ơn, kính trọng thầy cô; có ý thức rèn luyện hành vi và kỹ năng ứng xử có văn hoá trong giao tiếp.</p> <p>- Hiểu về truyền thống "Tôn sư trọng đạo"; có ý thức phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc; hiểu được công lao của các thầy giáo, cô giáo đối với sự trưởng thành của mỗi học sinh nói riêng và đối với sự phát triển của xã hội nói chung; hiểu được ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam; thể hiện năng khiếu viết, vẽ, hát/múa về thầy cô và nhà trường.</p>	<p>Máy chiếu, bảng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <p>- Tháo luận, trao đổi, lập kế hoạch phân đấu của cá nhân, tập thể trong đợt thi đua</p> <p>- Biểu diễn văn nghệ</p>	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 11.</p> <p>- HĐ theo buổi chiều. Giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy...</p>	<p>- Tích hợp tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường; tuyên truyền về pháp luật VN.</p>
4	<p>Chủ điểm tháng 12: Uống nước nhớ nguồn</p> <p>- Tiết 1: Tháo luận chủ đề "Thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc".</p> <p>- Tiết 2: Hội vui học tập.</p>	<p>- Học sinh hiểu rõ truyền thống cách mạng của quê hương, ý nghĩa của truyền thống đó đối với sự phát triển của quê hương; tự hào, biết ơn thế hệ cha anh đã hi sinh để bảo vệ và xây dựng quê hương; có ý thức trong việc học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.</p> <p>- Nắm vững kiến thức cơ bản của các môn học, vận dụng kiến thức vào cuộc sống; nắm được các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường biển và hải đảo Việt Nam.</p>	<p>Máy chiếu, bảng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <p>- Hái hoa dân chủ trả lời câu hỏi, giải đáp các hiện tượng tự nhiên và xã hội.</p> <p>- Trao đổi, thảo luận; biểu diễn văn nghệ.</p>	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 12.</p> <p>- HĐ theo buổi chiều. Giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy...</p>	<p>- Tích hợp tuyên ý thức chủ quyền của VN; về khu di tích danh thắng Yên Tử.</p>
5	<p>Chủ điểm tháng 1: Mừng Đảng, mừng xuân</p> <p>- Tiết 1: Tìm</p>	<p>- HS hiểu được vai trò và công ơn của Đảng CSVN đối với quê hương đất nước; nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập, các mốc lớn và sự kiện lịch sử truyền thống về vang của Đảng; các thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt</p>	<p>Máy chiếu, bảng hình, tranh</p>	<p>Hoạt động tập thể toàn trường:</p> <p>- Hái hoa dân chủ trả lời câu</p>	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 01, từ 14h00-15h30</p>	<p>Tuyên truyền di tích, danh thắng</p>

	<p>hiểu về đường lối đổi mới của Đảng.</p> <p>- Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân.</p>	<p>Nam đã đem lại cho đất nước; sự đổi mới của Đảng qua các kỳ Đại hội, đặc biệt là các nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.</p> <p>- Có tình cảm tự hào, tin tưởng, thái độ trân trọng với Đảng CSVN; có ý thức thực hiện lối sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc. Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp...</p>	<p>ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>hỏi, giải đố ...</p> <p>- Biểu diễn văn nghệ.</p> <p>- Tổ chức hoạt động thi giữa các đội...</p>	<p>- GVCN khối 8 xây dựng kế hoạch. Các lớp phối hợp thực hiện</p>	<p>Yên Tử; bộ "Quy tắc xử địa tinh QN"</p>
6	<p>Chủ điểm tháng 2: Mừng Đảng, mừng xuân</p> <p>- Tiết 1. Văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân.</p> <p>- Tiết 2. Giao lưu với đảng viên ưu tú ở địa phương.</p>	<p>- HS hiểu được những nét cơ bản về truyền thống cách mạng và những đổi thay phát triển của quê hương đất nước, đặc biệt là phường Yên Thanh và thành phố Uông Bí; có ý thức thực hiện lối sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc. Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp, tự tin, lạc quan, ...</p> <p>- Hiểu về di sản thiên nhiên, văn hóa, di tích lịch sử ở địa phương. Có tình cảm tự hào, thái độ trân trọng giữ gìn với các di tích, danh thắng ở địa phương.</p>	<p>Máy chiếu, bảng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <p>- Sinh hoạt văn nghệ; tổ chức hái hoa dân chủ trả lời câu hỏi về Đảng...</p> <p>- Trao đổi, thảo luận; lập kế hoạch thực hiện của lớp, tổ, cá nhân.</p>	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 02.</p> <p>- HD theo TKB buổi chiều. Giáo viên xây dựng kế hoạch dạy...</p>	
7	<p>Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên Đoàn</p> <p>- Tiết 1: Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn.</p> <p>- Tiết 2: Toạ đàm về vai trò của Đoàn và lý tưởng của thanh niên hiện nay.</p>	<p>- Hiểu mục đích, nhiệm vụ truyền thống về vang của Đoàn. Tự hào, tin tưởng và phấn đấu được đứng trong hàng ngũ Đoàn TNCS HCM. Phát huy khả năng chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3; phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp.</p> <p>- Nhận thức vai trò nhiệm vụ của Đoàn TNCSHCM và lí tưởng của người thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay; học tập rèn luyện tinh thần tiên phong của Đoàn.</p>	<p>Máy tính, máy chiếu, loa</p>	<p>Hoạt động theo lớp:</p> <p>- Toạ đàm, thảo luận;</p> <p>- Lập kế hoạch hoạt động, phân đấu vươn lên đứng trong hàng ngũ của Đoàn</p>	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 3.</p> <p>- HD theo TKB buổi chiều. Giáo viên xây dựng kế hoạch dạy...</p>	

8	2	<p>Chủ điểm tháng 4: Hòa bình hữu nghị</p> <p>- Tiết 1: Tô chức diễn đàn thanh niên về chủ đề "Hòa bình và hữu nghị"</p> <p>- Tiết 2: Văn nghệ mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4</p>	<p>- Tìm hiểu cuộc sống của một số thiếu nhi của một số nước, học sinh biết hợp tác trên tinh thần đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, tôn trọng các giá trị dân tộc mình và các dân tộc khác.</p> <p>- Hiểu được tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới sẽ tạo nên sức mạnh, sẽ duy trì và phát triển được nền hoà bình, từ đó nhận thức được trách nhiệm của mỗi người phải vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị</p> <p>- Hiểu được ý nghĩa to lớn của ngày 30-4 Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước...</p>	<p>Máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>- Hoạt động tập thể toàn trường:</p> <p>+ Thi tiếp sức đồng đội.</p> <p>+ Thi giải câu đố, tình huống ứng xử...</p> <p>+ Văn nghệ, trò chơi dân gian...</p>		<p>- Tích hợp giáo dục đức; nội dung cơ bản của Luật Hàng hải Việt Nam; giáo dục di sản văn hóa; giáo dục về quyền trẻ em.</p>
9	2	<p>Chủ điểm tháng 5: Bác Hồ kính yêu</p> <p>- Tiết 1: Thảo luận chủ đề "Bác Hồ với thanh niên".</p> <p>- Tiết 2: Ca hát về Bác Hồ - chào mừng ngày 19-5</p>	<p>- Hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ trong công cuộc cách mạng của dân tộc, về tình cảm của Bác đối với thiếu nhi. Có thái độ kính trọng và biết ơn công lao của Bác; ghi nhớ những lời Bác Hồ dạy; tích cực học tập và rèn luyện. Xác định trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần thực hiện lời di chúc của Bác Hồ.</p> <p>- Học sinh kể chuyện, ca hát, đọc thơ về Bác Hồ; rèn luyện kỹ năng tham gia hoạt động văn nghệ, khả năng tự tin, kỹ năng giao tiếp.</p>	<p>Máy chiếu, băng hình, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, phiếu học tập ...</p>	<p>Hoạt động theo khối lớp:</p> <p>Tọa đàm, thảo luận trình bày, ...</p>	<p>- Thời gian: thứ 5, tuần 2, tháng 5.</p> <p>- HĐ theo TKB buổi chiều.</p> <p>GVCN xây dựng Kế hoạch bài dạy...</p>	<p>Tích hợp giáo dục: Học tập làm theo TT, ĐD HCM phòng chống TN/TT, đuối nước; BLHĐ</p>
10	2	<p>Tháng 6,7,8: Hè vui, khỏe và bổ ích</p> <p>Hội thi khéo tay hay làm; Câu lạc bộ hướng nghiệp</p>	<p>- HS vui chơi lành mạnh để chuẩn bị bước vào năm học mới; phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử, ...</p> <p>- Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, ý thức công dân thông qua những sinh hoạt tập thể (vui chơi hè) tại địa phương.</p>		<p>Trải nghiệm trong hè</p>		